

Tích cực chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019

Chỉ còn ít ngày nữa Thái Bình sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2019. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho cuộc diễn tập đã và đang được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tích cực thực hiện.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 nhấn mạnh: Xác định diễn tập KVPT là một bước nâng cao công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong thời bình nên dù diễn tập nhưng phải tổ chức như thật để kiểm tra, đánh giá đúng khả năng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của cấp ủy, chính quyền cũng như công tác tham mưu, xử lý tình huống của các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhất là các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh.



Lực lượng vũ trang huyện Vũ Thư tham gia diễn tập khu vực phòng thủ.

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu 3 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức diễn tập KVPT, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh và các tiểu ban giúp việc để chuẩn bị các văn kiện, kịch bản, cơ sở vật chất phục vụ diễn tập; đồng thời, xây dựng kế hoạch diễn tập thông qua Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập theo phân cấp. Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã tổ chức các hội nghị tập huấn cán bộ, hướng dẫn, thống nhất nội dung cho các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập, điều chỉnh kế hoạch tác chiến phù hợp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đã phát huy tính tích cực, chủ động triển khai công tác chuẩn bị một cách nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng, bổ sung các phương án giả định, tổ chức tập luyện thuần thực các phương án trước khi bước vào diễn tập chính thức. Đến nay, hệ thống văn kiện phục vụ diễn tập đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản hoàn tất, bổ sung những điểm mới phù hợp thực tế và bám sát chỉ đạo của cấp trên. Cùng với chuẩn bị hệ thống văn kiện, luyện tập, không khí thi đua lập thành tích hướng về cuộc diễn tập đã lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân, tự vệ, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia diễn tập cũng như thể hiện ở quyết tâm cao ở cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh. Từ năm 2014 đến nay Thái Bình mới tổ chức cuộc diễn tập KVPT quy mô cấp tỉnh. Đây là cuộc diễn tập quan trọng, là dịp đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu, phối hợp thực hiện của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng KVPT, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thời gian qua, hệ thống công sự, trận địa, khu căn cứ bí mật và các khu vực phòng thủ được Bộ CHQS tỉnh tích cực triển khai xây dựng theo đúng kế hoạch đề ra.

Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Mặc dù gần đây thời tiết nắng mưa thất thường ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, chất lượng thực hiện công việc nhưng với quyết tâm "Vượt nắng, thắng mưa", các công trình phục vụ diễn tập đang dần được định hình. Đến nay, các đơn vị, địa phương đã huy động hàng chục nghìn ngày công xây dựng công sự, số chỉ huy, đắp sa bàn, trận địa hỏa lực pháo phòng không; đào đắp hàng nghìn mét giao thông hào... Song song với công tác chuẩn bị công sự trận địa, các đơn vị cũng khẩn trương xây dựng kế hoạch huấn luyện bổ sung phục vụ diễn tập. Quá trình xây dựng đều có sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ của chỉ huy đơn vị, bảo đảm đúng thiết kế, bí mật.

Thượng tá Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Tác huấn, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Đơn vị đã chủ động bồi dưỡng cho các thành phần tham gia diễn tập theo chức trách và tổ chức luyện tập các phương án theo kế hoạch; tổ chức huấn luyện bổ sung để nắm lý thuyết đã học vào từng tình huống cụ thể theo kịch bản diễn tập; kết thúc một giai đoạn huấn luyện, đơn vị tổ chức cho chạy thử kịch bản để kịp thời rút kinh nghiệm. Với phương châm "Chắc lý thuyết, vững thực hành", Bộ CHQS tỉnh đã huấn luyện cho bộ đội nắm chắc nguyên tắc và xây dựng các phương án, các tình huống cụ thể để luyện tập. Cùng với huấn luyện kỹ chiến thuật, các đơn vị tổ chức cho bộ đội hành quân dã ngoại để bảo đảm độ dẻo dai, sức khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như rèn luyện ý chí, kỷ luật quân đội.

TẮT ĐẠT

Vốn là địa phương thực hiện tốt công tác phát triển đảng với số lượng đảng viên mới kết nạp hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, tuy nhiên năm nay công tác phát triển đảng của huyện Đông Hưng đang có dấu hiệu chững lại, nếu không có sự chỉ đạo và biện pháp tháo gỡ kịp thời sẽ khó hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, mỗi năm Đảng bộ huyện phấn đấu kết nạp trên 200 đảng viên. Những năm qua, huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu (cao nhất là năm 2015 kết nạp 258 đảng viên; thấp nhất là năm 2018 kết nạp hơn 200 đảng viên). Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, toàn huyện mới kết nạp được 102 đảng viên, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước, trong đó nhiều đảng bộ xã chưa kết nạp được đảng viên nào. Nhiều xã vốn là điểm sáng công tác phát triển đảng những năm trước như Đông Các, Đông Phú... cũng chưa kết nạp được đảng viên nào.

Đông Chi Nguyễn Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đông Các cho biết: Nếu như năm ngoài Đảng bộ xã kết nạp được 10 đảng viên, gấp đôi chỉ tiêu đề ra thì từ đầu năm đến nay địa phương chưa kết nạp được đảng viên nào. Mặc dù Đảng ủy xã luôn đề cao công tác phát triển đảng viên mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể, các chi bộ nông thôn thực hiện việc thu hút nguồn phát triển đảng; đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua để phát hiện những nhân tố điển hình để bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng song kết quả đạt được rất hạn chế. Hiện tại, địa phương cũng không có nguồn nào nên khả năng cao là năm nay cũng gặp

ĐÔNG HƯNG Khắc phục khó khăn trong phát triển đảng



Các chi bộ, đảng bộ cơ sở ở Đông Hưng tạo điều kiện cho đội ngũ đảng viên trẻ tham gia các hoạt động để quán chúng nơi theo.

Trong ảnh: Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

xã không phát triển được đảng viên mới.

Theo đồng chí Phạm Văn Viễn, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy: Những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện tới cơ sở luôn quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Cấp ủy huyện chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là vai trò của đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân... phát động phong trào hành động thiết thực tại cơ sở thu hút đoàn viên, hội viên vào các hoạt động thực tiễn để tạo nguồn phát triển đảng viên. Chú trọng nâng cao trách nhiệm của đảng viên trước chi bộ trong việc chủ động phát hiện, giới thiệu người vào Đảng. Quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sức hút và môi trường để quần chúng phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, thường xuyên

đôn đốc, chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên cụ thể, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Tuy vậy, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ huyện hiện vẫn gặp không ít khó khăn, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan như: lực lượng thanh niên đi học đại học, cao đẳng, học nghề, làm ăn xa, xuất khẩu lao động nhiều; số ít ở lại địa phương hoặc không mặn mà vào Đảng hoặc chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn để kết nạp; trong khi đó, lực lượng quần chúng của các đoàn thể hầu hết đã cao tuổi; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quyết liệt chỉ đạo trong công tác phát triển đảng viên; nguồn phát triển đảng từ các chi bộ chuyên như trường học, trạm y tế, an ninh gần như đã cạn... Điều này dẫn tới việc kết nạp đảng viên thời gian qua của huyện giảm nhiều so với mọi năm.

Khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng viên là thực tế chung, tuy nhiên nếu có giải pháp phù hợp thì công tác này vẫn đạt hiệu quả cao. Theo đồng chí Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đông Hưng: Để khắc phục khó khăn này cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các chi bộ, đảng bộ cơ sở cần đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, tạo điều kiện cho đảng viên trẻ tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế để quần chúng noi theo và phấn đấu vào Đảng. Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành công văn chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng; đồng thời, để xuất một số giải pháp hiệu quả để công tác phát triển đảng của huyện đạt chỉ tiêu đề ra song vẫn bảo đảm chất lượng.

ĐÀO QUYN



Diện mạo nông thôn mới xã Phú Lương (Đông Hưng).

Sức hút từ một sân chơi trí tuệ

Hai năm một lần, hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh đã trở thành sân chơi trí tuệ bổ ích, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh tham gia. Từ cuộc thi, nhiều giải pháp được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII, năm 2018 - 2019 được tổ chức và đã có 192 giải pháp đăng ký dự thi ở tất cả các lĩnh vực. Qua kiểm tra, phân loại, Ban thư ký hội thi đã lựa chọn 153 giải pháp đủ điều kiện vào vòng chấm điểm. Trong các lĩnh vực của hội thi, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có số lượng đề tài, giải pháp dự thi nhiều nhất với 76 giải pháp; lĩnh vực y tế đứng vị trí thứ hai với 28 giải pháp. Lĩnh vực có số giải pháp tham dự ít nhất là vật liệu, hóa chất, năng lượng với 2 giải pháp.



Nhiều nông dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất làm tăng chất lượng sản phẩm.

Trong ảnh: Ông Phạm Văn Trang, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) áp dụng công nghệ tự động hóa trong quá trình chăm sóc gà đẻ trứng.

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Phó Trưởng ban tổ chức hội thi cho biết: Tham gia hội thi

hay nhưng khi đi thực tế lại thấy được sự ưu việt của giải pháp. Từ đó, Ban tổ chức có sự điều chỉnh giải pháp phù hợp, tạo sự đồng bộ, khách quan đồng thời chia sẻ, góp ý với các tác giả để giải pháp được hoàn thiện hơn. So với những năm trước, năm nay số lượng công trình, giải pháp đăng ký dự thi cao hơn với 192

công trình, giải pháp. Nhiều công trình, giải pháp đang được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả cao như: giải pháp nghiên cứu chọn tạo giống lúa thuần TBR279 ngắn ngày, chất lượng cao, năng suất cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu của tác giả Trần Mạnh Báo (Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed); giải pháp nghiên cứu, chế tạo máy cấy lúa sử dụng động cơ điện của tác giả Trần Đại Nghĩa (xã Đông Hoàng, huyện Tiên Hưng); giải pháp nghiên cứu ứng dụng chấn đoán và điều trị u tuyến nước bọt mang tai bằng phẫu thuật cắt u, tuyến bảo tồn dây thần kinh VII tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình của tác giả Phạm Bình Minh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh)... Bên cạnh những tác giả tham gia nhiều năm và đã đạt giải cao như Đào Viết Thuận, Nguyễn Viết Huy, Phùng Thị Thanh Mai, hội thi năm nay còn xuất hiện những gương mặt mới như

Trần Khánh Huy, Nguyễn Minh Chính, Trần Công Thức. Có tác giả dự thi lần đầu tiên tham gia nhưng có tới hai giải pháp dự kiến đạt giải như: Trần Công Thức (Trường Đại học Thái Bình) với giải pháp nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy CNC 3 trục phục vụ giảng dạy thực hành tại Trường Đại học Thái Bình và giải

pháp nghiên cứu công nghệ gia công cơ - nhiệt đến tổ chức và cơ tính của thép song pha được luyện từ sắt xốp. Trong các tác giả tham gia dự thi còn có tác giả là anh em một gia đình cùng đam mê nghiên cứu sáng tạo như Vũ Thanh Hải, Vũ Quang Hòa, hiện đang công tác tại Trường Đại học Thái Bình.

Ông Lê Hồng Sơn chia sẻ thêm: Hội thi ngày càng nhận được sự tham gia của đông đảo nhân dân trong tỉnh, điều này cho thấy công tác tuyên truyền đã từng bước mang lại hiệu quả. Thành viên Ban tổ chức đã trực tiếp đến các đơn vị, địa phương động viên, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của hội thi. Do đó, các



Nhiều giải pháp được ứng dụng vào thực tiễn đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong ảnh: Doanh nghiệp tư nhân điện cơ Thành Thuận (Thái Thụy) chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

NHƯ HOÀNG